



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. ความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน</li><li>- การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณศาสตราจารย์คุณราชกุมารแห่งญี่ปุ่น</li><li>- ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในเยอรมันภายใต้การประสานงานของ Sansanee Baroness von Enzberg</li><li>- การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไต้หวันและสาธารณรัฐฝรั่งเศส</li><li>- การบริหารจัดการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา</li><li>- ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการจัดอันดับ World University Ranking 2009 ที่จัดโดย THE-QS</li></ul> <p>2. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมผูกพันระยะยาว เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ 14 พฤษภาคม 2552</p> <p>3. หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (สอ.มก.)</p> <p>4. กองกิจการนิสิตรายงานจำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551</p> <p>5. ปฏิทินกิจกรรมงานพิธีการ ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>6. สรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง 2 รายการคือ อาคารร้านพันธุ์ไม้ มก. และอาคารชมรมกีฬา มก.</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		<p>7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนและการวิจัย (ครั้งที่ 2)</p> <p>8. รายงานโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552</p> <p>9. สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร</p> <p>10. อาคารหอพักนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน</p> <p>11. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพ ได้แจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้</p> <p>- มหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับกรมชลประทานในการขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ซึ่งทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า</p> <p>12. ปัจจุบันแนวโน้มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ถ้าคณะใดมีอาจารย์เป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์จะได้รับประโยชน์ในการช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง</p> <p>13. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของช้างพังกำไร</p>	
2	คณะเศรษฐศาสตร์	การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ซิงเย วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานพระองค์ที่ 4	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
	คณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
3	ศูนย์การศึกษานานาชาติ	การขออนุมัติกำหนดสถานภาพศูนย์การศึกษานานาชาติ	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
4	วิทยาเขตกำแพงแสน	ร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการจัดหาอาคารหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้วิทยาเขตกำแพงแสนดำเนินการก่อสร้างหอพักนิสิต โดยให้เอกชน หรือสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการก่อสร้างหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตามรายละเอียดขอบเขตข้อเสนอโครงการฯ ที่ปรับแก้ไขแล้ว

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47	การกำหนดวันจัดงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48	เห็นชอบให้กำหนดวันจัดงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 พร้อมกับงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดห้องเรียน และช่วงเวลาการหยุดเรียนของนิสิต และในการจัดงานจะมีทั้งการแสดงผลงานทางวิชาการ และการจัดบรรยาย /อภิปราย จึงมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาพื้นที่สำหรับการจัดงานประชุมทางวิชาการในแต่ละส่วนให้เหมาะสม
6	คณะเกษตร	การขออนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นางสาวจันทร์สุดา ภิรมย์ราช)	อนุมัติ
		การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		1. ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01009102 ทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดล้อม 2. ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01009401 มลพิษของดินในระบบนิเวศ	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
7	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	เห็นชอบให้บรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยให้กำหนดการเปิดรับนิสิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552
8	คณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตฯ	การขออนุมัติแผนการรับนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด และนิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 – 2554	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
9	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		1. ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01372411 ภาษาในบริบทสังคม และวัฒนธรรม 2. ขออนุมัติปิดรายวิชา 372441 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส และรายวิชา 372451 ระบบเสียงในภาษาเยอรมัน	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 (ต่อ)		การขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2552 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแนวปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าว ให้มีความคล่องตัวและสามารถลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
10	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
11	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
12	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ การวางแผนพัฒนา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติเปิดรายวิชาการวิชา 01458329 จริยธรรมในองค์กรภาครัฐ และรายวิชา 01459372 จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุคใหม่	
13	คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาทางสัตว แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
14	คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความ เห็นชอบ
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการซ่อมบำรุง (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
16	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01051501 เทคโนโลยีชีวภาพแบบเข้มข้น สำหรับบัณฑิตศึกษา	อนุมัติ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
17	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 9) จำนวน 3,736 คน ประกอบด้วย (คชภูมบัณฑิต 26 คน, มหาลัยบัณฑิต 626 คน, ประกาศนียบัตรบัณฑิต 35 คน และบัณฑิต 3,049 คน)	
18	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาครั้งที่ 17/2551 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับความผิดพลาดในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านการศึกษาของ นายรัชชัช ปามี	
19	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจากระบบการศึกษิตตามอัธยาศัย	อนุมัติ
20	คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์-และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
21	สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.	มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาระบบการเงินของหน่วยงาน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้ 1. ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันของหน่วยงานตามแบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำวันและจัดส่งให้กองคลังทราบเป็นรายสัปดาห์ โดยให้รายงานภายในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป 2. ให้หน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือแต่ละไตรมาสภายในสิ้นเดือนถัดไป หากหน่วยงานไม่ดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้ง มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานนั้น

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การขออนุมัติโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” โดยกำหนดให้วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยและบรรจุอยู่ในปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมวางพวงมาลาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เป็นประจำทุกปีด้วย	อนุมัติ
		เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันหยุดราชการ มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2552 เป็นศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
		ขอเชิญกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงานวันรำลึกถึงสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 - 13.00 น. บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี	
23	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	สรุปการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2552 โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) 2. การจัดตั้งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 3. การอุทธรณ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด 4. การพิจารณาสถานะและสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา 5. การประชุมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี (UPN) ครั้งที่ 1/2552 6. การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย	ที่ประชุมทราบ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบและคำร้อยละในระบบรับกลาง (Central Admission) ปีการศึกษา 2553 ที่กำหนดให้ใช้ PAT (Professional Aptitude Test) 0-40% โดยการสอบปรนัย ซึ่งการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่สามารถจะรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีการสอบปรนัย มีความจำเป็นจะต้องทดสอบทักษะของนักเรียนด้วยการสอบปฏิบัติ เพราะนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานว่าการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปี จะต้องใช้เวลาทั้งหมดในการประดิษฐ์งาน ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยื่นเรื่องในนามสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการกำหนดให้ใช้ PAT (Professional Aptitude Test) 0-40% โดยการสอบอัตนัยแทนการสอบปรนัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทปอ. กำลังรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาวิชาชีพเพื่อจัดสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักการและเกณฑ์ระบบ admission ในปี 2553 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2554

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 (ต่อ)		7. การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแกนนำ สถาบันอุดมศึกษาหลัก และสถาบันอุดมศึกษา/วิจัยร่วม ในกิจกรรมการดำเนินงาน ของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 8. กำหนดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2552	
24	คณะกรรมการดำเนินการติดตาม ผลการปฏิบัติงานฯ	การติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายละเอียดขั้นตอนการติดตามผลการ ปฏิบัติงานฯ จำนวน 17 ประเด็น และรายละเอียดขั้นตอนการรายงาน ผลการปฏิบัติงานฯ จำนวน 8 ประเด็น	ที่ประชุมทราบ
25	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามข้อคิดเห็นของ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 1. การขออนุมัติโครงการภาคพิเศษและการเปิดหลักสูตรใหม่ (สภา มก. ครั้งที่ 10/2551, ครั้งที่ 1/2552) 2. การปรับปรุงและปิดหลักสูตร/รายวิชา (สภา มก. ครั้งที่ 2/2552, 4/2552) 3. การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (สภา มก. ครั้งที่ 4/2552)	ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให้ทุกคณะที่จะเปิดหลักสูตรใหม่ พิจารณาให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหรือผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง
26	คณะกรรมการ โครงการบัณฑิต ยุคใหม่ มก.	โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปี 2552	ที่ประชุมทราบ
27	สถานพยาบาล มก.	สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการนอกเวลา ราชการ วันปกติ ตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น. วันรับน้องใหม่และวันที่ มีกิจกรรมพิเศษและเป็นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 06.00 น. พร้อมสนับสนุนที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติงานหญิงภายหลังปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาทดลองดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รวม 107 วัน และอนุมัติงบประมาณในวงเงินรวม ทั้งสิ้น 391,500 บาท	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานหญิง ในการปฏิบัติงานช่วงกลางคืน มหาวิทยาลัยได้จัดให้พักที่เคอูโฮม โดยจะทดลองดำเนินการ 4 เดือนก่อน และเพื่อเป็นการลดภาระของสถานพยาบาลได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและพัฒนาคุณภาพพิจารณาในเรื่องการจัดอบรมนิสิตหอพักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น ผู้ช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีที่คณะขอรับการสนับสนุนพยาบาลไปประจำที่คณะ ในช่วงจัดกิจกรรมประชุมเชียร์นั้น เนื่องจากจำนวนพยาบาลของสถานพยาบาลมีจำกัด มหาวิทยาลัยจึงขอให้พยาบาลประจำอยู่ส่วนกลาง กรณีเกิดเหตุให้คณะแจ้งขอความช่วยเหลือ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 (ต่อ)			มาที่สถานพยาบาล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะจัดฝึกอบรมนิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เป็นผู้ช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภาคสนามด้วย
28	คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน มก.	รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ หน่วยงานใน มก. ที่มีรูปแบบและรายละเอียดที่เหมาะสม และจัดหา เครื่องมือและแนวทางให้หน่วยงานสามารถนำเว็บไซต์ต้นแบบไป ประยุกต์ใช้งานได้โดยสะดวก โดยมี 3 หน่วยงานต้นแบบที่เป็น หน่วยงานนำร่อง ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร และสำนักบริการคอมพิวเตอร์	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri